

UBND HUYỆN MƯỜNG ẢNG
BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN
TRẺ EM HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113/BTC-LĐTĐ&XH

Mường Ảng, ngày 03 tháng 6 năm 2024

V/v gửi bộ câu hỏi phiên đối thoại
Diễn đàn trẻ em huyện năm 2024

Kính gửi: Các phòng, đơn vị: Lao động TB&XH, Giáo dục và
Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Huyện đoàn;
Công an huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện
Mường Ảng về việc tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Mường Ảng năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND huyện
Mường Ảng về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Mường Ảng
năm 2024;

Căn cứ các câu hỏi tại phiên đối thoại của Diễn đàn trẻ em năm 2024 của
05 nhóm trẻ tại 10 xã, thị trấn.

Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Mường Ảng năm 2024 đã tiến hành
tổng hợp, phân loại các câu hỏi về các vấn đề liên quan đến trẻ em và đang được
trẻ em quan tâm tại địa phương. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ
động chuẩn bị câu trả lời theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn
vị và gửi câu trả lời đối thoại về Ban Tổ chức (qua phòng Lao động TB&XH
huyện) trước 15 giờ ngày 05/6/2024.

(Có câu hỏi và phân công nhiệm vụ trả lời kèm theo)

Lưu ý: Câu trả lời cần ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm; trả lời đúng, trúng
câu hỏi của trẻ.

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đảm
bảo nội dung, thời gian./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Đình Văn Sơn

BỘ CÂU HỎI ĐỐI THOẠI TẠI DIỄN ĐÀN TRẺ EM HUYỆN MƯỜNG ẮNG NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số: 113/BTC-LDTB&XH ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2024 huyện Mường Ảng)

I. Chủ đề 1: Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Bao gồm các đơn vị Mường Đăng, Ngòi Cáy.

* **Câu hỏi:** Thưa các bác chúng cháu nghe báo, đài về các vụ việc nghe theo lời mời đi làm “việc nhẹ lương cao”. Chúng cháu và gia đình rất lo lắng khi có anh chị, người thân đang đi làm việc ngoại tỉnh. Các bác có giải pháp gì để giải quyết vấn đề trên, để gia đình chúng cháu yên tâm khi để cho anh chị cháu đi làm? (Phòng Lao động TB&XH huyện)

* **Câu hỏi:** Kính thưa bác, trong thời gian qua chúng cháu có nghe thông tin trên báo đài có một số bạn nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ của những người không quen biết chỉ nói chuyện nhảm tin qua Facebook và bị lừa bán sang Trung Quốc, Lào hoặc bị dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao nhưng thực tế là bị lừa bán, bị bóc lột sức lao động... Vậy trong thời gian tới, các bác có giải pháp cụ thể gì để ngăn ngừa tình trạng trên? (Phòng Lao động TB&XH huyện)

II. Chủ đề 2: Phòng chống đuối nước. Bao gồm các đơn vị: Xuân Lao, Búng Lao.

Câu hỏi: Kính thưa bác Mùa hè là thời gian các bạn học sinh được nghỉ ngơi, được vui chơi sau thời gian chăm chỉ học hành. Nhiều bạn học sinh đã tận dụng các đoạn suối gần nhà, gần khu sinh sống để bơi lội, vui chơi (khu vực suối dọc bản Co Hón- Món Hà, Bản Lao, xã Xuân Lao), Khu vực suối này có nhiều vũng, đoạn sâu rất nguy hiểm. Mấy năm trước chúng cháu thấy có cắm biển cảnh báo một số đoạn nước sâu nguy hiểm, nhưng hiện nay một số biển đã bị mất. Chúng cháu mong muốn các bác có giải pháp, biện pháp tốt nhất để cảnh báo cho người dân đặc biệt là các bạn nhỏ biết để tránh? (Huyện đoàn)

Câu hỏi: Chúng cháu đã được học lý thuyết về bơi, nhưng chưa được thực hành bơi nên dẫn đến tò mò ra ao, suối bơi. Các bác có thể tổ chức sớm nhất thêm các lớp thực hành bơi cho chúng cháu được không ạ? (Huyện đoàn)

III. Chủ đề 3: Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. Bao gồm các đơn vị: Ảng Cang, Thị trấn Mường Ảng

Câu hỏi: Thưa bác qua báo đài và thông tin trên mạng, chúng cháu được biết có nhiều bạn, anh chị bị xâm hại tình dục qua mạng Internet. Và qua học tập, nghe truyền thông chúng cháu cũng biết chính bản thân chúng cháu khi tham gia mạng xã hội cũng có nguy cơ cao bị xâm hại tình dục qua mạng. Vậy, chúng cháu xin hỏi các bác có giải pháp nào để chúng cung cấp thông tin vụ việc bản thân/bạn bè có nguy cơ bị xâm hại qua mạng được đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin ạ? (Công an huyện)

Câu hỏi: Thưa bác! như mọi người đã biết, internet, mạng xã hội mang lại cho chúng ta rất nhiều tiện ích, nhưng cũng có những mặt tiêu cực ảnh hưởng tới tâm

sinh lý và hành vi của thanh thiếu nhi, đặc biệt là các thông tin sai sự thật rất khó phân biệt, nhận diện được, các bác có giải pháp gì để giúp chúng cháu có thể chọn lọc trước các thông tin xấu, độc, sai sự thật trên mạng xã hội? (**Công an huyện**)

IV. Chủ đề 4: Phòng ngừa bạo lực trẻ em. Bao gồm các đơn vị: Ảng Tở, Ảng Nưa.

Câu hỏi: Thưa các bác, chúng cháu luôn biết nhà chính là nơi an toàn nhất cho trẻ em chúng cháu. Tuy nhiên, thực tế chúng cháu biết vẫn có một số bạn nhỏ bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị bạo lực trong chính ngôi nhà của mình nhưng chúng cháu lo sợ cung cấp hoặc báo tin sẽ bị đe dọa, hành hung. Vậy, các bác có giải pháp nào để chúng cháu cung cấp thông tin vụ việc bạo lực trẻ em được đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin ạ? (**Phòng Văn hóa và Thông tin huyện**)

Câu hỏi: Kính thưa các bác, chúng ta đã được tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tác hại của bạo lực học đường, nguyên nhân, cách phòng tránh... Và chúng cháu cũng biết một số bạn đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí là bị pháp luật xử lý. Tuy nhiên tình trạng bạo lực học đường vẫn còn, đặc biệt là bạo lực tinh thần (lập nhóm tẩy chay, cô lập bạn học, công kích hoàn cảnh, ngoại hình... của bạn học). Vậy trong thời gian tới, các bác sẽ có những giải pháp cụ thể nào để giải quyết tình trạng trên?... (**Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện**)

V. Chủ đề 5: Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Bao gồm các đơn vị: Mường Lạn, Nậm Lịch.

Câu hỏi: Thưa các bác, tại trường học, tại bản chúng cháu và bố mẹ chúng cháu đã được nghe tuyên truyền nhiều về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với những tác hại lâu dài về sau đối với con người. Tuy nhiên chúng cháu cũng biết hiện nay tình trạng tảo hôn vẫn còn đặc biệt là ở các bản vùng cao. Vậy, trong thời gian tới các bác có những giải pháp gì để giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn ạ? (**Phòng Tư pháp huyện**)

Câu hỏi: Kính thưa các bác, tục ngữ ta có câu: “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Tuy nhiên, đây có thể cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bạo lực trẻ em trong gia đình. Những quan niệm, thói quen, yếu tố văn hoá này có cần phải thay đổi không? Vậy các bác có những giải pháp nào để góp phần giảm thiểu những hành động dùng đòn roi của người lớn đối với trẻ em chúng cháu. (**Phòng Văn hóa và Thông tin huyện**)
